



## ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TỈNH

# Tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ tư



Đổng chí Nguyễn Khắc Định, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội trao đổi với cử tri tại hội tiếp xúc cử tri huyện Tiên Hải.

Chuẩn bị cho kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XV, ngày 28/9, Ủy ban MTTQ tỉnh phối hợp với Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh tổ chức hội nghị tiếp xúc giữa ĐBQH với cử tri các huyện: Kiến Xương, Tiên Hải, Thái Thụy, Đông Hưng, Hưng Hà, Quỳnh Phụ. Dự hội nghị có các đại biểu: Nguyễn Khắc Định, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; Nguyễn Văn Huy, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn ĐBQH chuyên trách tỉnh; Phan Đức Hiếu, Ủy viên thường trực Ủy ban Kinh tế của Quốc hội; Nguyễn Văn Thân, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam. Cùng dự có đồng chí Đặng Thanh Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo các huyện.

Tại hội nghị, đại diện Đoàn ĐBQH tỉnh đã báo cáo dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XV. Theo đó, kỳ họp dự kiến khai mạc ngày 20/10/2022 và bế mạc ngày 18/11/2022. Quốc hội sẽ họp tập trung tại Nhà Quốc hội. Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét thông qua 7 dự án luật, 3 dự thảo nghị quyết; cho ý kiến 7 dự án luật; xem xét các báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước, kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2022; xem xét giải pháp xử lý vướng mắc, bất cập tại một số trạm thu phí/dự án BOT... Kỳ họp cũng tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn các vấn đề cử tri quan tâm.

Cử tri các huyện phát biểu nhất trí với dự kiến nội dung, chương trình kỳ

họp đồng thời kiến nghị một số vấn đề liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội, các lĩnh vực của đời sống. Về lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn, cử tri kiến nghị tăng mức hỗ trợ và sớm hỗ trợ kinh phí mua máy móc phục vụ sản xuất nông nghiệp, đồng thời trợ giá vật tư nông nghiệp, hỗ trợ tiêu thụ nông sản để nông dân sản xuất có lãi; có cơ chế, chính sách hỗ trợ các xã khó khăn xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; chỉ đạo các nhà máy nước nâng công suất, chất lượng nước sạch nông thôn phục vụ người dân. Về lĩnh vực đất đai, cử tri kiến nghị Quốc hội sớm sửa đổi Luật Đất đai nhằm khắc phục những bất cập hiện nay, đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân, điều chỉnh giá đền bù, hỗ trợ giải phóng mặt bằng phục vụ triển khai các dự án phù hợp với giá thị trường. Về chính sách xã hội, cử tri kiến nghị tiếp tục rà soát, giải quyết chế độ cho người tham gia kháng chiến và con của họ bị nhiễm chất độc hóa học. Về lĩnh vực giáo dục, cử tri kiến nghị đầu tư xây mới, sửa chữa, nâng cấp các trường học, phòng học xuống cấp, đầu tư trang thiết bị đáp ứng nhu cầu dạy và học, nâng lương, phụ cấp cho đội ngũ giáo viên. Về lĩnh vực giao thông, cử tri kiến nghị tiếp tục đầu tư, nâng cấp một số tuyến đường, cầu, cống đang xuống cấp, xử lý nghiêm tình trạng xe quá tải, quá khổ phá nát mặt đường. Về lĩnh vực y tế, cần tiếp tục đầu tư kinh phí xây dựng các bệnh viện,

(Xem tiếp trang 4)  
NHÓM PHÒNG VIÊN

# Quán triệt Nghị quyết số 12-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng lực lượng Công an nhân dân

(Xem tin trang 4)



Đổng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.

Ảnh: THÀNH TÂM

## Kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ

Sáng ngày 28/9, Tổ kiểm tra số 2, Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở của tỉnh kiểm tra kết quả thực hiện Nghị định số 04/2005/NĐ-CP, ngày 9/1/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Thái Bình tại Sở Xây dựng. Đồng chí Phạm Đông Thụy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó Trưởng đoàn, Tổ trưởng Tổ kiểm tra số 2 chủ trì cuộc kiểm tra. Thời gian qua, việc triển khai thực hiện dân chủ ở cơ sở trong hoạt động của cơ quan được Ban Giám đốc Sở

Xây dựng quan tâm triển khai thực hiện, tạo chuyển biến về nhận thức và hành động cụ thể trong từng cán bộ, công chức, viên chức; hạn chế được tư tưởng trông chờ, đùn đẩy công việc, trách nhiệm, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức từng bước được nâng lên, góp phần đáng kể trong việc xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiệu quả trong phục vụ người dân, tổ chức. Các chương trình, kế hoạch của cơ quan được đưa ra bàn thảo, lấy ý kiến đóng góp của cá nhân, tập thể. Việc công khai dân chủ hóa các hoạt động của cơ quan tạo sự thống nhất trong nội bộ. Công tác quản lý, điều hành của

Ban Giám đốc, các phòng, ban, đơn vị đã được đổi mới và ứng dụng triệt để công nghệ thông tin, góp phần nâng cao hiệu quả công việc. Công tác cải cách hành chính được thực hiện quyết liệt, nhất là việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 cùng với đẩy mạnh việc chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý và tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người dân và doanh nghiệp.

Các đại biểu đã trao đổi về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phổ biến, quán triệt,

(Xem tiếp trang 4)  
THU THUY - TIẾN ĐẠT

## Khởi động dự án sinh kế lồng ghép chương trình tăng cường gia đình

Sáng ngày 28/9, Làng trẻ em SOS Thái Bình phối hợp với Làng trẻ em SOS Việt Nam và Công ty YSS/Smart Shirts tổ chức khởi động dự án sinh kế lồng ghép chương trình tăng cường gia đình.

Đây là dự án do Quý Lacoste, Công ty YSS/Smart Shirts tài trợ cho 320 trẻ em và người lớn ở 7/8 huyện, thành phố của tỉnh Thái Bình; trong đó có 200 trẻ em dưới 18 tuổi mồ côi cha, mẹ; 100 gia đình có hoàn cảnh khó khăn về kinh tế và người chăm sóc đơn thân không có khả năng chăm sóc con mình vì nhiều lý do khác nhau; 20 cán bộ làm công tác trẻ em thuộc ngành lao động - thương binh và xã hội và hội phụ nữ địa phương. Dự án được thực hiện trong 3 năm với tổng kinh phí 140.000 Euro.

Thông qua dự án, những đơn vị thực hiện mong muốn ngăn chặn tình trạng gia đình tan vỡ, ly tán, bỏ rơi trẻ em ở tỉnh Thái Bình, bảo đảm trẻ em được sống với gia đình gốc, được chăm sóc, bảo vệ và giáo dục có chất lượng. Tăng cường khả năng tiếp cận của trẻ em để bị tổn thương đến cuộc sống và giáo dục có chất lượng. Cải thiện điều kiện sống của trẻ em và gia đình yếu thế để tiếp cận cuộc sống tốt hơn. Đặc biệt, những đơn vị thực hiện dự án hy vọng sẽ góp phần giúp trẻ em, thanh thiếu niên, cha mẹ và người chăm sóc, nhất là phụ nữ từ 18 - 30 tuổi được trao quyền phát triển các hành động cá nhân và tập thể để phòng ngừa xâm hại, bóc lột, ly tán và bỏ rơi trẻ em.

DUY TÙNG

## Tăng cường phòng, chống dịch bệnh do virus Adeno gây ra

Trước tình hình số ca mắc virus Adeno phải nhập viện tăng cao tại Bệnh viện Nhi Trung ương, thực hiện chỉ đạo của Cục Y tế dự phòng, Sở Y tế đã có văn bản gửi các đơn vị y tế trong tỉnh về việc tăng cường phòng, chống dịch bệnh do virus Adeno.

Cụ thể, Sở Y tế đề nghị thủ trưởng các đơn vị tăng cường giám sát, phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh, các ổ dịch do virus Adeno, triển khai xử lý triệt để các ổ dịch, hạn chế lây lan ra diện rộng; báo cáo kịp thời, đầy đủ tình hình dịch bệnh theo quy định. Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thực hiện tốt công tác thu dung, cách ly, điều trị, cấp cứu bệnh nhân, hạn chế đến mức thấp nhất các trường hợp tử vong; thực hiện nghiêm túc việc kiểm soát nhiễm khuẩn, phòng, chống lây nhiễm chéo; hướng dẫn người chăm sóc bệnh nhân, người nhà bệnh nhân về nguy cơ nhiễm bệnh và tuân thủ các biện pháp dự phòng lây nhiễm bệnh; không để lây lan và bùng phát các ổ dịch tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Bên cạnh đó, Sở Y tế giao Bệnh viện Nhi Thái Bình tổ chức tập huấn cập nhật về theo dõi, chẩn đoán, điều trị, chăm sóc đối với trẻ nghi mắc, mắc bệnh do virus Adeno cho các đơn vị tuyến dưới.

Đối với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, trung tâm y tế huyện, thành phố, Sở Y tế yêu cầu các đơn vị phối hợp với cơ quan truyền thông tăng cường tuyên truyền biện pháp phòng, chống bệnh do virus Adeno trên các phương tiện thông tin đại chúng, tập trung vào các nội dung khuyến cáo: thực hiện tốt vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân, rửa tay với xà phòng và nước sạch; che mũi, che miệng khi ho, hắt hơi; không dùng chung các vật dụng cá nhân với người bệnh...

HOÀNG LANH

## NGÀNH GIÁO DỤC HUYỆN ĐÔNG HƯNG

# Đổi mới, sáng tạo để giữ vững vị trí dẫn đầu

(Xem trang 3)



Học sinh Trường Tiểu học và THCS An Châu phấn khởi chào đón năm học mới.